

# บวร บี.กริม สร้างชุมชนต้นแบบ หมู่บ้านพึ่งตนเอง



สวัสดิ์ค่ะ เพื่อน ๆ ชาว สลค. ทุกท่าน

สาร “ธรรม+อภิบาล” ฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่อง **โครงการ บวร บี.กริม ผนึก บ้าน วัด โรงเรียน สร้างชุมชนต้นแบบ หมู่บ้านพึ่งตนเอง**

เพื่อสร้างชุมชนให้เติบโตเข้มแข็งมีคุณภาพและศักยภาพตามแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ได้ก่อตั้งโครงการ “บวร บี.กริม” (B.Grimm Smart Village) และได้เปิดตัวหมู่บ้าน บี.กริม หมู่ที่ 8 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ เปิดเผยว่าโครงการ “บวร บี.กริม” มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนให้เติบโตเข้มแข็งให้ทุกคนมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนมีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดดำรงชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับบริบทของชุมชน



สำหรับหมู่บ้าน บี.กริม จ.สระแก้ว มีเป้าหมายสร้างเป็นชุมชนต้นแบบให้กับหมู่บ้านต่างๆ สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีของ บี.กริม ซึ่งก่อตั้งมา 142 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และเติบโตอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างมั่นคงและยาวนาน โดยมุ่งมั่นพัฒนาชุมชน สังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “หมู่บ้านบี.กริม” ถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันยังมีอีกหลายสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยอาศัยพลังความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน สำหรับที่มาของหมู่บ้าน บี.กริม เนื่องจากที่ มร.เฮอริเบิร์ต ลิงค์ ผู้บริหาร บี.กริมรุ่นที่ 2 และ คุณหญิงอัลมา ลิงค์ ภรรยา ได้มีโอกาสร่วมตามเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในพื้นที่บริเวณคลองทับจันทร์ จ.สระแก้ว และได้บริจาคเงินถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกให้กับโรงเรียน ตชด. คลองทับจันทร์ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2514 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯ มาเปิดอาคารเรียนแห่งนี้พร้อมพระราชทานชื่อว่า “โรงเรียน บี.กริม” ต่อมาหมู่บ้านและวัดของชาวบ้านก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้าน บี.กริม” และ “วัด บี.กริม” ตามลำดับ ด้าน อัญชลี ชวนิชย์ กรรมการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานโครงการบวร บี.กริม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่ม บี.กริม ได้นำเรียนเสนอต่อรัฐบาลเพื่อทำโครงการพัฒนาชุมชนระดับพื้นที่ที่จะพัฒนารากฐานของประเทศ ซึ่งหมู่บ้าน บี.กริม มีความเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่ ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนมี 90 ครัวเรือน ประมาณ 400 คน ที่สำคัญคือมีคอนเซปต์ของ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่อยู่ร่วมกันอย่างชัดเจน โดย 3 สถาบันหลัก คือ บ้าน วัด โรงเรียน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส และผู้อำนวยการโรงเรียน บี.กริม ต่างมีความเข้มแข็งเป็นนักพัฒนาและนักประสาน ที่ทำให้โครงการบวร บี.กริม ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยคาดหวังว่าเมื่อชุมชนเข้มแข็งมีผลผลิตที่ยั่งยืนมีเศรษฐกิจดี สมาชิกที่เคยละทิ้งฐานไปหางานทำที่อื่นก็จะหวนกลับคืนมาบ้านเพื่อมาทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของตนเอง

สาร “ธรรม+อภิบาล” ฉบับนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ ส่วนฉบับต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามนะคะ

สวัสดิ์ค่ะ

